

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 144 /CTCN-KHKD
V/v tuyên truyền lấy ý kiến đối tượng chịu tác
động việc điều chỉnh giá nước sạch

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Hà Tĩnh;
- Đài phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 1564/STC-GCS&TCND ngày 12/4/2024 của Sở Tài chính về việc triển khai tuyên truyền lấy ý kiến đối tượng chịu tác động việc thay đổi giá nước sinh hoạt; Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh xây dựng nội dung tuyên truyền trên các kênh truyền thông đến đối tượng chịu tác động việc điều chỉnh giá nước sạch như sau:

Cùng với sự mở rộng đô thị và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, hàng năm công ty tập trung đầu tư nâng công suất, mở rộng phạm vi vùng cấp nước, đến nay công suất thiết kế của công ty đạt 87.350 m³/ngày đêm, phục vụ cho trên 108.000 khách hàng. Trước nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng tăng, công ty đang tiếp tục vay vốn đầu tư đến hơn 338 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024 – 2025) để tiếp tục nâng công suất cho một số nhà máy nước và đầu tư hệ thống mạng lưới cấp nước; đặc biệt UBND tỉnh phê duyệt “Dự án phát triển hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030” với tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng. Khó khăn lớn nhất của công ty hiện nay nguồn vốn ưu đãi đầu tư không có, phải vay nguồn tiền thương mại để đầu tư; phát triển khách hàng chủ yếu là vùng phụ cận, mật độ dân cư thưa, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân thấp dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; giá bán nước sạch chưa được điều chỉnh kịp thời để bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh tăng thêm hàng năm (giá bán nước sạch của công ty đến nay đã hơn 6 năm chưa được điều chỉnh). Tháng 12/2022, công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh cùng các sở, ngành thẩm định và phê duyệt điều chỉnh giá bán nước sạch, đến nay Sở Tư pháp thẩm định, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, mức giá bán lẻ nước sạch bình quân của công ty đã được các ngành thẩm định từ 8.100 đồng/m³ lên 9.020 đồng/m³, tăng 11% sau hơn 6 năm (*kèm theo nội dung truyền thông*). So với một số tỉnh có điều kiện tương đồng với Hà Tĩnh, mức giá các ngành đề xuất bằng 93% giá bán nước sạch của tỉnh Nghệ An (áp dụng từ năm 2018), bằng 101% tỉnh Quảng Bình (áp dụng từ năm 2021), bằng 90% tỉnh Thanh Hoá (áp dụng từ năm 2018).

Để người dân ở những vùng chưa có nước sạch sớm tiếp cận được nguồn nước sạch của công ty thì yếu tố điều chỉnh giá bán nước sạch rất cần thiết để công ty bù đắp các chi phí hợp lý tăng thêm hàng năm trong hoạt động SXKD của công ty; đồng thời công ty có điều kiện nâng cấp, cải tạo và đầu tư mở rộng phạm vi vùng cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp của công ty và khách hàng sử dụng nước; khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiệm; khuyến khích công ty cấp nước nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trên đây nội dung tuyên truyền đến đối tượng chịu tác động về việc điều chỉnh giá nước sạch của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh.


Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTCT, KHKD.



Võ Minh Huấn

**NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH
HÀ TĨNH VÀ CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ
BÁN NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH**
(Kèm theo Văn bản số 144/CTCN-KHKD ngày 23/4/2024)

Hiện nay phương án điều chỉnh giá bán nước của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh đã được các sở ngành thẩm định và trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt với mức giá bán lẻ nước sạch bình quân của công ty sẽ tăng từ 8.100 đồng/m³ lên 9.020 đồng/m³, tăng 11% sau hơn 6 năm chưa được điều chỉnh, do đó Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh thông báo đến quý khách hàng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố, huyện, thị và đài Truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh để quý khách hàng được biết và đồng hành chia sẻ với công ty trong việc sử dụng nước sạch tiết kiệm và hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn!